

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NGẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐND-VP

Lục Ngạn, ngày tháng năm 2021

V/v đánh giá kết quả hoạt động của
các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu
HĐND huyện năm 2022

Kính gửi:

- Các Ban của HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện.

Ngày 15/10/2021, Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định số 16/QĐ-HĐND về việc Ban hành Quy định chấm điểm, đánh giá hoạt động hàng năm đối với các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND huyện Lục Ngạn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; để có cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện yêu cầu:

Các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ Quy định chấm điểm, đánh giá hoạt động hàng năm đối với các Ban, các Tổ và Đại biểu HĐND huyện so với kết quả hoạt động tiến hành tự đánh giá, chấm điểm xếp loại hoạt động của Ban, của Tổ và các đại biểu trong năm 2022 đồng thời bình xét, lựa chọn mỗi Ban, Tổ một cá nhân tiêu biểu trong hoạt động HĐND đề nghị khen thưởng năm 2022.

Kết quả đánh giá, xếp loại của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện (*theo Phiếu chấm điểm gửi kèm*) gửi về Thường trực HĐND huyện **trước ngày 21/11/2022** để xem xét, đề nghị khen thưởng tại kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Như trên;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thu Hương

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
Đánh giá hoạt động năm 2022 của đại biểu HĐND huyện Lục Ngạn
khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Họ và tên đại biểu:

Chức vụ:

Đang sinh hoạt tại Tổ đại biểu số HĐND huyện.

Thực hiện Công văn số .../HĐND-VP ngày ... về việc đánh giá hoạt động và bình xét khen thưởng năm 2022; Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 15/10/2021 của Thường trực HĐND huyện. Tôi tự đánh giá và chấm điểm về hoạt động đại biểu HĐND huyện của mình trong năm 2022 như sau:

TT	NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM TRỪ (điểm tối đa trừ đi điểm phải trừ)	ĐIỂM TỰ CHẤM	ĐIỂM DO TẬP THỂ CHẤM
Tổng cộng (I + II + III + IV + V): 240 điểm					
	ĐIỂM CHẤM	180	(điểm tối đa trừ đi điểm phải trừ)		
I	Thời gian tham gia hoạt động ĐB HĐND huyện	40			
1	Đảm bảo dành tối thiểu 1/3 thời gian công tác cho hoạt động đại biểu HĐND huyện.	30	- Dành từ 1/4 đến dưới 1/3 thời gian trừ 10 điểm; - Dành từ 1/5 đến dưới 1/4 thời gian trừ 20 điểm; - Dành dưới 1/5 thời gian trừ 30 điểm.		
2	Tham gia đầy đủ các hoạt động chung của HĐND huyện khi được mời.	10	Không tham gia mỗi 01 hoạt động trừ 02 điểm		
II	Tham gia các kỳ họp HĐND huyện	50			
1	Tham gia đầy đủ các phiên họp tại kỳ họp HĐND huyện.	20	Vắng không được sự đồng ý của Chủ tọa trừ: 01 buổi (1/2 ngày)		

2	Tham gia thảo luận tại các kỳ họp HĐND huyện.	30	Không tham gia thảo luận tại Tổ trừ 15 điểm/kỳ.		
III	Tiếp xúc cử tri và tiếp công dân	50			
1	Tham gia các cuộc TXCT trước và sau kỳ họp HĐND.	30	Vắng 01 buổi (1/2 ngày) TXCT không được sự đồng ý của Tổ trưởng trừ 5 điểm.		
2	Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có); nghiên cứu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết; kịp thời thông báo kết quả đến người khiếu nại, tố cáo theo quy định.	10	<ul style="list-style-type: none"> - Không nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trừ 06 điểm - Không nghiên cứu và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trừ 02 điểm. - Không theo dõi, đôn đốc giải quyết trừ 02 điểm. - Không thông báo kết quả đến người khiếu nại, tố cáo trừ 02 điểm. 		
3	Giám sát việc giải quyết các ý kiến cử tri tại các cuộc TXCT mà đại biểu tham gia.	10	<ul style="list-style-type: none"> - Không theo dõi, đôn đốc việc giải quyết trừ 06 điểm. - Không thông báo kết quả giải quyết đến cử tri trừ 04 điểm. 		
IV	Tham gia các hoạt động của Tổ đại biểu	40			
1	Tham dự các cuộc họp Tổ theo định kỳ hàng quý và trước mỗi kỳ họp HĐND huyện.	20	Vắng mặt 01 cuộc họp không được sự đồng ý của Tổ trưởng trừ 04 điểm.		
2	Phản ánh tình hình, đề xuất các vấn đề có liên quan và tham gia thảo luận trong các cuộc họp Tổ đại biểu.	20	<ul style="list-style-type: none"> - Không phản ánh tình hình trong mỗi cuộc họp Tổ trừ 1,5 điểm. - Không đề xuất các vấn đề có liên quan trong mỗi cuộc họp Tổ trừ 05 điểm. 		

			- Không có ý kiến thảo luận trong mỗi cuộc họp Tổ trừ 02 điểm.		
	ĐIỂM THƯỞNG	60	(cộng điểm thưởng nhưng không quá điểm tối đa)		
V	Nội dung điểm thưởng	60			
1	Khuyến khích chủ động đề xuất tiếp xúc cử tri chuyên đề hoặc khi có vấn đề bức xúc.	05	Mỗi cuộc thưởng 03 điểm.		
2	Khuyến khích đề xuất chất vấn tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện.	05	Mỗi ý kiến chất vấn thưởng 02 điểm.		
3	Khuyến khích đề xuất chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện.	05	Mỗi ý kiến chất vấn thưởng 05 điểm.		
4	Khuyến khích thảo luận tại Hội trường trong các kỳ họp HĐND huyện.	07	Mỗi bài tham luận thưởng 05 điểm.		
5	Khuyến khích chất vấn tại Hội trường trong các kỳ họp HĐND huyện.	08	Mỗi chất vấn nội dung mới hoặc chất vấn bổ sung tại Hội trường thưởng 02 điểm.		
6	Khuyến khích liên hệ thường xuyên với cử tri; tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.	15	- Có hình thức liên hệ với cử tri cụ thể được Thường trực HĐND huyện công nhận thưởng 05 điểm. - Có hình thức cụ thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND huyện được Thường trực công nhận thưởng 05 điểm. - Có hình thức cụ thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền được		

			Thường trực công nhận thưởng 05 điểm.		
7	Khuyến khích đề xuất các vấn đề trọng tâm, bức xúc hoặc các chính sách cần xây dựng liên quan đến địa phương.	10	Mỗi đề xuất được HĐND hoặc Thường trực HĐND huyện ghi nhận thưởng 05 điểm.		
8	Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đại biểu.	05	Các hoạt động được trao đổi 100% qua mạng thưởng 05 điểm.		
Tổng cộng					

Căn cứ Hướng dẫn và kết quả tự chấm điểm, hoạt động thực tế của bản thân, tôi tự xếp loại mình đạt:

Tổ đánh giá, xếp loại:

NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM

**TM. TỔ ĐẠI BIỂU
TỔ TRƯỞNG**